

KỶ HỌP THỨ TƯ QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

gắn kết hơn nữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp này được thực hiện như thế nào?

Đổng chí Phạm Văn Tuấn: Hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp được thực hiện thông qua một số nội dung như:

Thứ nhất về chất vấn và trả lời chất vấn: Trong thời gian 3 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Các Phó Thủ tướng; một số bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan đã tham gia báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm.

Thứ hai về xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan nhà nước: Quốc hội đã dành thời gian thảo luận xem xét các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trong năm 2017; Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Thứ ba về giám sát chuyên đề: Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016". Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Ngoài các nội dung được Quốc hội xem xét, thảo luận riêng tại kỳ họp, số lượng lớn các báo cáo (khoảng 50 báo cáo) đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để tự nghiên cứu, chất vấn và tiếp tục thảo luận với các nội dung có liên quan hoặc gửi ý kiến, kiến nghị bằng văn bản để cơ quan trình nghiên cứu, tiếp thu.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này?

Đổng chí Phạm Văn Tuấn: Kỳ họp thứ tư đã có 3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 105 phiếu chất vấn, với 194 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành. Tổng cộng đã có 191 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 37 lượt đại biểu tham gia tranh luận. Qua hoạt động chất vấn cho thấy những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là những vấn đề bức xúc, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm. Các thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân

tối cao nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ, thẳng thắn và làm rõ trách nhiệm trong phạm vi phụ trách; đồng thời, cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Ngoài tinh thần trách nhiệm của các bộ trưởng, các vị tư lệnh ngành được chất vấn thì những câu hỏi, phân tranh luận của các đại biểu cũng sôi nổi hơn, có chất lượng hơn. Có rất nhiều đại biểu tích cực tham gia tranh luận, rất đa chiều. Mỗi đại biểu hoạt động trên một lĩnh vực, trên một địa bàn cụ thể và có góc nhìn cụ thể đối với từng vấn đề. Qua chất vấn, ý kiến đa chiều của đại biểu trên từng vấn đề thì vấn đề được lật đi lật lại

sâu sát hơn, giúp cho cơ quan soạn thảo cũng như Quốc hội sẽ có quyết định sát hợp với thực tế hơn.

Phóng viên: Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể gì để đưa nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống thưa đồng chí?

Đổng chí Phạm Văn Tuấn: Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tiếp xúc với cử tri trong toàn tỉnh để báo cáo toàn bộ nội dung kết quả của kỳ họp thứ tư, các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình đã gửi đến kỳ họp và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2017. Đồng thời, gắn với việc tiếp tục

hoàn thành các nội dung trong kế hoạch hoạt động đã đề ra từ đầu năm như các hoạt động giám sát, khảo sát, công tác xây dựng luật, các hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề và một số hoạt động khác để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ năm. Các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trong phạm vi, quyền hạn của mình sẽ tích cực chủ động trong công tác phổ biến pháp luật, tiếp xúc thông tin, tuyên truyền và giám sát việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phân tích, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!



Đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chất vấn tại hội trường.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH... (Tiếp theo trang 1)

kinh tế - xã hội của tỉnh. Ghi nhận kết quả hoạt động của tập thể, năm 2017, Công ty vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chi bộ Công ty Cổ phần Sao Mai thành lập từ năm 2007, ban đầu có 5 đảng viên. Từ ngày 18/11/2017, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh có quyết định chuyển Chi bộ Công ty Cổ phần Sao Mai thành Đảng bộ, trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ Công ty Cổ phần Sao Mai hiện có 3 chi bộ, 37 đảng viên. Dưới sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên, đại biểu và đông đảo đối tác, khách hàng, lãnh đạo Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã công bố và trao quyết định chuyển từ Chi bộ thành Đảng bộ và chúc mừng Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Sao Mai.

ĐÔNG HƯNG... (Tiếp theo trang 1)

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện...

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về các nội dung cơ bản của Nghị quyết; những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, từ đó để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đổng chí Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trên cơ sở các nội dung chương trình phối hợp với BDBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp hội đối với nội dung, phương thức hoạt động, tập trung củng cố tổ chức hội ở những địa bàn trọng điểm, xa trung tâm, vùng giáo dục, nơi phong trào còn yếu. 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh, BDBP tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền về pháp luật biên giới quốc gia, thông tin biển, đảo cho hơn 25.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực biên giới biển của tỉnh; đồng thời, phối hợp biên soạn, in ấn và cấp phát 42.000 cuốn tài liệu, tờ gấp tuyên truyền biển, đảo đến 100% hội phụ nữ cơ sở.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội LHPN tỉnh, BDBP tỉnh đã phối hợp vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng phong trào tự quản an ninh trật tự trên biển tại các bến bãi tàu thuyền và địa bàn, tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống lấn chiếm bãi triều ven biển... Đến nay đã có 14 câu lạc bộ phụ nữ xã, 82 chi hội phụ nữ, 37 tổ an ninh nhân dân và 72 câu lạc bộ phụ nữ thôn tham gia sinh hoạt theo định kỳ với nội dung phong phú như tọa đàm, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi... thu hút đông đảo hội viên tham gia. Điển hình là mô hình "Phụ nữ tự quản bến bãi, giữ gìn trật tự an toàn xã hội" tại xã Đông Minh (Tiền Hải) và xã Thái Đô (Thái Thụy).

Chị Phạm Thị Lệ, câu lạc bộ "Phụ nữ tự quản bến bãi, giữ gìn trật tự an toàn xã hội" thôn Đông Tiến, xã Thái Đô chia sẻ: Câu lạc bộ phụ nữ thôn Đông Tiến tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực bến bãi được thành lập từ năm 2016, thu hút 120 chị em tham gia. Các chị em đều hoạt động tích cực. Thông qua các mô hình, câu lạc bộ đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng sống; đồng thời, tích cực tham

Tích cực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã thực hiện tốt chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".



Phụ nữ khu vực biên giới biển tham gia trồng rừng ngập mặn.

gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên tuyến biên phòng, tham gia hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tình hình tại địa phương, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp BDBP tỉnh phát hiện, xử lý các vụ tàng trữ, sử dụng chất ma túy, trộm cắp, tàng trữ, buôn bán pháo nổ...

Một trong những nội dung nổi bật trong công tác phối hợp chính là công tác vận động hội viên phụ nữ tuyến biên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 5 năm qua, hội phụ nữ



Phụ nữ Thái Đô (Thái Thụy) thu mua hải sản tại bến cá Đông Tiến.

các cấp đã phối hợp các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn ven biển mở 300 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thu hút 27.873 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; đồng thời, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gia trại, trang trại. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh. Đến nay có gần 71.000 lượt hội viên được vay vốn với doanh thu hơn 900 tỷ đồng. Có 215 gia đình hội viên thoát nghèo, trên 1.000 gia đình hội viên phụ nữ có mức sống khá, trên 90% số hộ gia đình phụ nữ có mức sống ổn định...

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh và cán bộ, hội viên phụ nữ đã đóng góp ngày công, vật chất sửa chữa, xây mới 56 nhà đại đoàn kết tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 7 công trình dân sinh trên khu vực biên giới biển. Hàng năm, các đơn vị biên phòng, hội LHPN 14 xã, thị trấn ven biển nhận đỡ đầu, tặng học bổng cho 15 học sinh nghèo vượt khó trên 60 triệu đồng, tặng nhà tình thương và trao quà cho 27 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị đã phối hợp giúp nhân dân gần 1.000 ngày công thu hoạch lúa, hoa màu; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người già, đối tượng chính sách trên địa bàn...

Đổng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh trong tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển đã góp phần làm cho kinh tế - xã hội các địa phương khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng phát triển, qua đó khẳng định và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng, củng cố thể trận biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

TẮT ĐẠT

Chủ quan, lơ là, đại dịch HIV/AIDS sẽ quay lại

(chinhphu.vn) Phó Thủ tướng Vũ Đức Dam cho rằng, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nếu chủ quan, lơ là thì đại dịch hoàn toàn có thể quay lại.

Sáng ngày 26/11, tại Hải Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Dam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã dự lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) năm 2017.

Chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020" của tháng hành động nhằm nhấn mạnh xét nghiệm HIV sớm là điều kiện cần thiết để đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng của mình, hướng đến 90% trong đó được điều trị thuốc kháng virus (ARV) và 90% kiểm soát được lượng virus ở mức thấp. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Dam điểm lại sự xuất hiện của dịch HIV/AIDS cách đây 35 năm đã gây hoang loạn cho nhiều quốc gia do lây nhiễm nhanh và không có thuốc chữa trị.

Tại Việt Nam, HIV/AIDS được phát hiện cách đây 25 năm với 250.000 trường hợp nhiễm và khoảng 92.000 người tử vong. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân và sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, năm 2017 là năm thứ 9 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được khống chế, giảm cả ba tiêu chí. Giảm số người nhiễm HIV mới, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS.

Việt Nam đã triển khai toàn diện, có hiệu quả các dịch vụ can thiệp về dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV. Nhiều mô hình hiệu quả của thế giới được ứng dụng tại Việt Nam như điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; điều trị thuốc ARV ngay cho người nhiễm HIV không phụ thuộc vào số lượng tế bào CD4; triển khai tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng... Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có khoảng gần 10.000 trường hợp mới nhiễm HIV được phát hiện tại Việt Nam. Lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục ngày càng chiếm chủ yếu dẫn đến việc kiểm soát dịch càng trở nên khó khăn hơn.

Thiếu hụt nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng là thách thức của Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Chỉ tính riêng nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ở giai đoạn trước đây, đặc biệt là thuốc điều trị ARV, có tới 90% kinh phí do các tổ chức quốc tế tài trợ và hiện nay là khoảng 30%. Chính phủ Việt Nam đã dành thêm ngân sách cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS...



Diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2017.

Theo Phó Thủ tướng, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, số người nhiễm và tử vong vì HIV/AIDS không còn là con số lớn. Tình hình ngày càng tốt hơn nhưng nếu lơ là, không nỗ lực thì đại dịch HIV/AIDS hoàn toàn có thể quay lại.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc. Đó là đến năm 2020 90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng của mình (tỷ lệ này ở Việt Nam hiện khoảng 75%); 90% số người nhiễm HIV được phát hiện sẽ được điều trị bằng thuốc ARV (hiện tỷ lệ này ở Việt Nam là 50%); 90% số người được điều trị sẽ kiểm soát được mức độ virus ở mức thấp, có cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục kiên trì trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, không được chủ quan, lơ là. "Có nhiều con đường lây nhiễm HIV/AIDS nhưng hai nguy cơ lớn nhất là ma túy và mại dâm, vì vậy, vận động một cuộc sống lành mạnh là yêu cầu đầu tiên. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc HIV/AIDS là một căn bệnh. Tất cả những người nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm tuyệt đối không bị kỳ thị, được thông cảm, giúp đỡ, điều trị và tôn trọng", Phó Thủ tướng lưu ý và kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cùng toàn xã hội chung tay để thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc.

Các bộ, ngành, địa phương phải làm thật tốt các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn về phòng, khám, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; trong phòng, chống ma túy, mại dâm.

